



Các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng Đội trưởng 12 đội thi Chung kết.

Cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2024 thành công tốt đẹp

Cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2024 đã khép lại và thành công tốt đẹp. Sự thành công của Cuộc thi một lần nữa thể hiện quyết tâm của ngành Kiểm sát nhân dân, là một điểm nhấn tạo đột phá trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024 và là bước khởi đầu quan trọng cho những năm tiếp theo.

Cuộc thi lớn và ý nghĩa của ngành Kiểm sát nhân dân

Trước đó, Viện trưởng VKSND tối cao giao Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Văn phòng VKSND tối cao, cùng các cơ quan, đơn vị trong Ngành tổ chức Cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2024.

Theo Thể lệ cuộc thi: Đề thi là một vụ án về lĩnh vực hình sự, đã có hiệu lực pháp luật, thi hành án xong và được mã hóa. Bài dự thi là Báo cáo đề xuất giải quyết trong giai đoạn truy tố, bằng sơ đồ tư duy. Các đội thi (gồm các Kiểm sát viên) phải trải qua 2 phần thi: Phần 1, xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy và phần 2, thuyết trình, trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo.

Cuộc thi diễn ra qua ba vòng: Sơ khảo, Chung khảo, Chung kết. Tại vòng thi Chung khảo, 77 đội thi đến từ các VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; VKS quân sự cấp quân khu cùng nhau đua tài, quyết tâm cao để thực hiện các nội dung thi tại Cụm 1 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ (26 đội thi), Cụm 2 tổ chức tại tỉnh Quảng Nam (26 đội thi) và Cụm 3 tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (25 đội thi).

Tại vòng Chung khảo, Giải Nhất Cụm thi số 1 là đội thi đến từ VKSND tỉnh Quảng Ninh, giải

BÁO CÁO ÁN BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG NGÀNH KIỂM SÁT



Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng trao giải Nhì vòng Chung kết tặng đội VKSND tỉnh Nghệ An và VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Nhất Cụm thi số 2 là đội VKSND tỉnh Nghệ An và giải Nhất cụm thi số 3 là đội VKSND tỉnh Đồng Tháp. Giải Nhì tại 3 Cụm thi thuộc về 3 đội thi đến từ VKSND tỉnh Phú Thọ, VKSND TP Đà Nẵng và VKS quân sự Quân khu 9. Giải Ba tại 3 Cụm thi được trao cho các đội thi đến từ VKSND TP Hà Nội, VKSND tỉnh Sơn La, VKSND tỉnh Bắc Ninh và VKS quân sự Quân khu 3.

Sau vòng Chung khảo của 3 cụm thi, 12 đội thi xuất sắc (đạt từ giải Ba đến giải Nhất) đã lọt vào vòng Chung kết, trong đó, 1 đội thi đạt giải Khuyến khích là chủ nhà đăng cai tổ chức vòng Chung kết được Viện trưởng VKSND tối cao đặc

cách tham gia thi Chung kết.

Tại vòng Chung kết, các đội thi đến từ: VKSND tỉnh Quảng Ninh, VKSND tỉnh Nghệ An, VKSND tỉnh Đồng Tháp, VKSND TP Đà Nẵng, VKSND TP Hà Nội, VKSND tỉnh Phú Thọ, VKSND tỉnh Sơn La, VKSND tỉnh Bắc Ninh, VKSND tỉnh Đồng Nai, VKS quân sự Quân khu 3, VKS quân sự Quân khu 9 và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã tham gia tranh tài tại TP Đà Nẵng.

Cuộc thi thành công tốt đẹp

Vòng Chung kết diễn ra trong 2 ngày (ngày 3-4/10), trong đó, phần thi thuyết trình hết sức sôi

nổi, hấp dẫn và chuyên nghiệp. Với sự làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng, chuẩn xác của 12 thành viên Ban giám khảo, được sự đồng ý của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích tặng các đội.

Kết quả cụ thể: Đội thi VKSND TP Hà Nội xuất sắc đạt giải Nhất; đội VKSND tỉnh Nghệ An và VKSND tỉnh Quảng Ninh đạt giải Nhì; đội VKSND tỉnh Bắc Ninh, VKSND tỉnh Sơn La và VKS quân sự Quân khu 3 đạt giải Ba. Giải Khuyến khích được trao tặng cho 6 đội thi gồm: VKSND

TP Đà Nẵng, VKSND tỉnh Đồng Tháp, VKSND tỉnh Phú Thọ, VKSND tỉnh Đồng Nai, VKS quân sự Quân khu 9 và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Tối ngày 4/10, tại Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng), VKSND tối cao đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Chung kết Cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2024.

Tham dự, chỉ đạo Lễ bế mạc, trao giải Chung kết Cuộc thi có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi. Cùng tham dự Lễ bế mạc, có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng và đồng chí Hồ Đức Anh.

Lễ bế mạc Chung kết Cuộc thi, còn có sự tham dự của đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Nhà giáo ưu tú, Anh hùng lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao:
CUỘC THI LÀ HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO MỪNG
NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Phát biểu khai mạc vòng Chung kết Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, trong Chỉ thị công tác năm 2024, Viện trưởng VKSND tối cao đã nhấn mạnh, toàn Ngành đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động của VKSND, xác định là khâu đột phá trọng tâm năm 2024 và 2025 của toàn Ngành, giao cho người đứng đầu các cấp Kiểm sát chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

Cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng công nghệ số phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; cải tiến phương pháp làm việc và tăng hiệu quả công tác kiểm sát. Cuộc thi chính là thể hiện quyết tâm của ngành KSND, là một điểm nhấn tạo đột phá trong công tác chuyển đổi số năm 2024 và những năm tiếp theo. Cuộc thi cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia - ngày 10/10/2024.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao, công tác chuẩn bị tổ chức bài bản của Báo Bảo vệ pháp luật - đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Ban Nội dung, Ban Giám khảo, VKSND các tỉnh, thành phố và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đồng lòng tổ chức thành công vòng thi Chung khảo và vòng thi Chung kết của Cuộc thi.

Đồng chí Hồ Đức Anh - Phó Viện trưởng VKSND tối cao:

MINH CHỨNG CHO NỖ LỰC ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TOÀN NGÀNH
Phát biểu tại Lễ bế mạc và trao giải Chung kết Cuộc thi, đồng chí Hồ Đức Anh - Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, việc Viện trưởng VKSND tối cao giao Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Văn phòng VKSND tối cao, cùng các cơ quan, đơn vị trong Ngành tổ chức Cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân" là một minh chứng cho nỗ lực trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong toàn Ngành.

Trong Cuộc thi, các Kiểm sát viên đã vượt qua chính mình, được trực tiếp trả lời, đối thoại với những chuyên gia hàng đầu của ngành KSND, thi đua cùng đồng chí, đồng nghiệp; chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, trao đổi những hiểu biết, kinh nghiệm bổ ích, vì mục tiêu tăng cường ứng dụng CNTT và khát vọng đưa công cuộc chuyển đổi số của ngành KSND thực sự khởi sắc trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

"Chúng ta khẳng định, vòng Chung kết Cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân" năm 2024 đã thành công tốt đẹp; hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra là nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT để nhân rộng trong toàn Ngành; tìm kiếm, phát hiện các điển hình xuất sắc áp dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo án; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành" - Đồng chí Hồ Đức Anh nhấn mạnh.

Nói về công tác phối hợp tổ chức để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Hồ Đức Anh thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao, công tác chuẩn bị tổ chức bài bản của Báo Bảo vệ pháp luật - đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Văn phòng VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND các tỉnh cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi.

Dự Lễ bế mạc và trao giải Chung kết Cuộc thi, có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao - Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao; thành viên Ban Giám khảo, Ban Tổ chức; Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; Lãnh đạo VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng.

Cùng dự có sự hiện diện của đông đảo cố động viên trong và ngoài ngành Kiểm sát; các phóng viên báo chí Trung ương và thành phố Đà Nẵng đến dự, đưa tin.

Cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân" năm 2024 đã thành công tốt đẹp; hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra là nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT); tìm kiếm, phát hiện các điển hình xuất sắc áp dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo án; từng bước cải tiến phương pháp làm việc và tăng hiệu quả công tác kiểm sát.

Thông qua Cuộc thi, một mặt tạo điều kiện cho các Kiểm sát viên trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nâng cao kinh nghiệm và sự hiểu biết chung; đồng thời, thử nghiệm các công nghệ phần mềm, cách làm mới trong báo cáo án, từ đó hình thành cách làm mẫu để nhân rộng trong toàn Ngành, góp phần hiện đại hóa công tác kiểm sát. Cuộc thi cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia - ngày 10/10/2024.

BẾ MẠC, TRAO GIẢI CHUNG KẾT CUỘC THI
"BÁO CÁO ÁN BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN"

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2024



Đồng chí Hồ Đức Anh - Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi trao giải Ba tặng các đội thi: VKSND tỉnh Bắc Ninh, VKSND tỉnh Sơn La và VKS quân sự Quân khu 3.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi - Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế và Quản lý khoa học, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi:
"CHÚNG TÔI ĐÁNH GIÁ CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC THI"

"Cuộc thi ngay từ vòng sơ khảo ở các địa phương đã rất sôi nổi và có sự lựa chọn hết sức khách quan, chính xác. Các đội thi ở vòng sơ khảo cũng đã thành lập các ban tổ chức, ban giám khảo ra đề và tổ chức chấm thi hết sức khách quan và đã chọn ra những cá nhân tiêu biểu nhất để thành lập đội đại diện cho từng đơn vị tham gia dự thi. Ở hai vòng Chung khảo và vòng Chung kết, chúng tôi đánh giá cao chất lượng cuộc thi.

Sau cuộc thi này, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể với lãnh đạo VKSND tối cao. Trên cơ sở kinh nghiệm của lần đầu tiên này, chúng ta sẽ xây dựng một quy trình tổ chức Cuộc thi một cách bài bản hơn, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, đem lại hiệu quả cao hơn".

Các đơn vị đã nỗ lực,
quyết tâm cao để phối hợp
tổ chức thành công Cuộc thi

Để cuộc thi có được sự thành công tốt đẹp, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Duy Giảng, Hồ Đức Anh đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Báo Bảo vệ pháp luật - đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Ban Nội dung, Ban Giám khảo, VKSND các tỉnh, thành phố và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cùng các

đơn vị liên quan để phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi.

Theo đó, sau khi VKSND tối cao ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi và quyết định thành lập Ban Tổ chức của Cuộc thi để cuộc thi diễn ra bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thực chất, hiệu quả, Ban Tổ chức cuộc thi đã cử Tổ công tác tiến hành khảo sát địa điểm tổ chức, cơ sở vật chất phục vụ Cuộc thi tại các địa phương. Đồng chí Phan Thị Kim Hoa - Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi

làm Tổ trưởng đã tiến hành khảo sát địa điểm tổ chức Cuộc thi và làm việc với lãnh đạo VKSND các tỉnh Phú Thọ, tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Các VKSND địa phương sau khi được giao phối hợp tổ chức các vòng thi Chung khảo và Chung kết đã ban hành các thông báo phân công công việc cho công chức của đơn vị thực hiện. Các đơn vị cũng đã thành lập Tiểu ban, các tổ hậu cần, tuyên truyền phục vụ cho Cuộc thi. Trên tinh thần khẩn trương,

nhìem túc và trách nhiệm, các Tiểu ban và các Tổ giúp việc tại các Cụm thi của vòng Chung khảo luôn làm việc hết mình để bảo đảm cho các Cụm thi được diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực chất, hiệu quả.

Tại vòng Chung kết, từ khi nhận được kế hoạch tổ chức vòng Chung kết của Cuộc thi được tổ chức tại TP Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành các kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 1242/KH-VC2 ngày 13/9/2024 về phân công, phối hợp tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi. Ngoài ra, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND TP Đà Nẵng chủ động báo cáo với đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về các nội dung của Cuộc thi. Theo đó, Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để vòng Chung kết Cuộc thi diễn ra theo kế hoạch, bảo đảm sự thành công.

Đánh giá về công tác phối hợp tổ chức để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Hồ Đức Anh - Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao, công tác chuẩn bị tổ chức bài bản của Báo Bảo vệ pháp luật - đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Văn phòng VKSND tối cao, VKSND các tỉnh, thành phố, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi.

XUÂN NHA - LÊ TÂM - BÙI TIẾN